

### PHỤ NỮ THÁI BÌNH

## Học và làm theo Bác

Trong rất nhiều cách học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cơ quan, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, cách làm của các cấp hội phụ nữ mang những đặc trưng riêng, lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.



Cán bộ Hội LHPN tỉnh may khẩu trang tặng lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và nhân dân.

Chị Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh cho biết: Thời gian qua, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã lựa chọn những nội dung phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị để tổ chức cho hội viên đăng ký và thực hiện việc làm theo Bác nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức và thay đổi hành vi, gắn với các cuộc vận động: “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hội LHPN cơ sở đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện một công trình, phần việc, hoạt động thiết thực, phù hợp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh như: hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; giúp phụ nữ thoát nghèo có địa chỉ. Các cấp hội còn có nhiều hình thức cũng cố khối đại đoàn kết toàn dân thông qua các mô hình thu hút phụ nữ theo các tôn giáo và tổ chức hội, động viên phụ nữ vượt khó tích cực tham gia hoạt

động xã hội... Đến nay, toàn tỉnh có 1.500 câu lạc bộ phụ nữ, 1.850 mô hình, 1.655 tổ thu gom và xử lý rác thải do phụ nữ đảm nhiệm với 9.460 thành viên. Hội LHPN cơ sở trồng được hơn 1.000km đường hoa.

Việc làm theo Bác nổi bật trong các cấp hội là nhân rộng các mô hình tiết kiệm phù hợp với các địa phương như

“Lợn nhựa tiết kiệm”, “Hũ gạo tình thương”, “Thu gom phế liệu gây quỹ hội giúp phụ nữ, trẻ em nghèo”... Đặc biệt, từ phong trào làm theo Bác, các cơ sở hội đã gắn thực hành tiết kiệm với hoạt động nhân đạo từ thiện, giúp đỡ chi em có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Trong các đợt dịch Covid-19, các cấp hội đã trích



Chị Vũ Thị Hiền, tổ 9, phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) chăm sóc đào cảnh.

quỹ hội và vận động xã hội hóa được 319.730 khẩu trang, 10,62 tấn gạo, 658 thùng mì tôm, 257 chai dầu ăn, 220 kính chắn giọt bắn, 300 vỉ thuốc bổ, 41 máy đo thân nhiệt, 36 nhiệt kế hồng ngoại, 9.885 bánh xà phòng, 4.398 chai nước sát khuẩn, 10 lít hóa chất, tiền mặt và nhiều nhu yếu phẩm khác tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, lực lượng phòng, chống dịch Covid-19 và nhân dân.

Chị Trần Thị Nhài, Chủ tịch Hội LHPN xã Dân Chủ (Hưng Hà) cho biết: 5 năm qua, tổ chức hội trên địa bàn xã đã giúp thêm 800 hội viên, phụ nữ đạt danh hiệu “5 không, 3 sạch”. Thực hành tiết kiệm theo gương Bác, toàn xã duy trì 17 tổ tiết kiệm với 695 hội viên, tiết kiệm được gần 200 triệu đồng giúp hội viên khó khăn. Hội đã tín chấp với ngân hàng chính sách xã hội 12,5 tỷ đồng để gia đình hội viên phát triển kinh tế; giúp 10 hộ hội viên thoát nghèo. Hội còn phối hợp mở 25 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho 1.800 lượt hội viên; tín chấp cung ứng 115 tấn phân bón cho 645 hội viên sản xuất nông nghiệp, trồng cây vụ đông; duy trì các mô hình thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng, xây dựng 3,5km đường hoa phụ nữ.

Vận động hội viên, phụ nữ xây dựng, nhân rộng các mô hình về phát triển kinh tế để bảo đảm thu nhập bền vững cũng là cách làm của các cấp hội LHPN nhằm hướng ứng việc học tập và làm theo Bác. Từ những mô hình về tích tụ ruộng đất sản xuất hàng hóa, trồng cây vụ đông, xây dựng các mô hình liên kết, tham gia phát triển kinh tế tập thể, giúp phụ nữ tiếp cận thị trường, sản xuất hàng hóa, tiếp cận các nguồn tài chính; khuyến khích, hỗ trợ phụ nữ khởi sự và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ... đã bảo đảm thu nhập cao, ổn định cho nhiều hội viên. Chị Vũ Thị Hiền, tổ 9, phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) cho biết: Cùng với phụ nữ trong phường thi đua phát triển kinh tế, tôi đã mạnh dạn thuê, mượn lại gần 4 sào ruộng của các gia đình khác để cải tạo trồng đào. Với tổng diện tích 5 sào trồng đào, mỗi năm gia đình tôi thu về từ 250 - 300 triệu đồng.

Những cách làm, mô hình của cấp bộ, hội viên, phụ nữ các cấp đã đem lại luồng sinh khí mới trong hoạt động hội, thể hiện sự phong phú, sáng tạo khi học tập và làm theo gương Bác, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, ý thức tu dưỡng, rèn luyện và nỗ lực đóng góp sức mình trong tất cả các lĩnh vực của phụ nữ.

### BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH

## Đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy

Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, hoạt động của các loại đối tượng, phối hợp, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với tội phạm ma túy, góp phần kéo giảm tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định an ninh trật tự khu vực biên giới biển.

6 tháng đầu năm 2021, BĐBP tỉnh đã phát hiện, đấu tranh, xử lý 6 vụ/6 đối tượng phạm tội về ma túy. Tang vật thu giữ 1,2162gam heroin, 10,6368gam Methamphetamine, 3 cân tiểu ly, 1 bộ đồ tụy chế để sử dụng ma túy, 1 súng tụy chế và 1 xe máy. Cùng với đó, BĐBP phối hợp với lực lượng công an địa phương phát hiện, bắt giữ, xử lý 11 vụ/20 đối tượng phạm tội về ma túy.

Tính riêng từ đầu tháng 6/2021 đến nay, BĐBP tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 3 vụ/3 đối tượng phạm tội liên quan đến ma túy. Điển hình, hồi 9 giờ 15 phút ngày 5/6/2021, tại thôn Chồ, xã Thụy Trường (Thái Thụy), lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền bắt giữ 1 đối tượng Nguyễn Hữu Bấy, sinh năm 1993, trú tại thôn Lỗ Trường, xã Thụy Trường có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ 1 gói heroin trọng lượng 0,1583gam. Trước đó, ngày 2/6/2021, lực

lượng phòng, chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng Cửa Lân đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Phạm Văn Hoàng, sinh năm 1990, trú tại thôn Thanh Lâm, xã Đông Minh (Tiền Hải) đang tàng trữ 1 gói ma túy, kết quả giám định là Methamphetamine trọng lượng 4,5010gam. Đồn Biên phòng Cửa Lân đã khởi tố vụ án hình sự tàng trữ trái phép chất ma túy đồng thời tiến hành các hoạt động điều tra theo luật định.

Đại tá Nhâm Xuân Tinh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: Hoạt động mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy trên khu vực biên giới biển thường có tổ chức rất chặt chẽ, hình thành các tụ điểm nhỏ lẻ trong khu dân cư. Thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, manh động. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chủ động xây dựng và triển khai các kế hoạch đấu tranh, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên khu vực biên giới biển. Mỗi đợt cao điểm, các đơn vị đi đầu ra mục tiêu phấn đấu thực hiện thành công các chuyên án, kế hoạch nghiệp vụ. BĐBP tỉnh kết hợp nghiệp vụ, đấu tranh về ma túy và tác hại của ma túy, thông qua các hình thức tuyên truyền bằng hình ảnh trực quan sinh động, phát 1.000 tờ rơi, tờ gấp, giúp người dân dễ hiểu, dễ nhận biết các loại ma túy, cách phát hiện, phòng tránh; tổ chức cho người dân, nhất là học sinh

các trường THCS, THPT trên địa bàn ký cam kết không vi phạm, không tiếp tay cho tội phạm ma túy cũng như tuyên truyền, giáo dục người thân trong gia đình tránh xa ma túy, tích cực tố giác tội phạm. Cùng với đó, các đơn vị phát huy vai trò của các tổ, đội tự quản an ninh trật tự ở cơ sở, các mô hình “Giáo xứ không ma túy và tệ nạn xã hội”, “Đồng họ không ma túy”... tại các xã, thị trấn khu vực biên giới biển nhằm huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, người dân đã cung cấp hàng trăm nguồn tin có giá trị về tội phạm ma túy giúp BĐBP và các cơ quan chức năng xác lập chuyên án, kế hoạch đấu tranh, triệt phá.

Thượng tá Tạ Văn Ngự, Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh nhấn mạnh: Để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong tháng hành động phòng, chống ma túy, BĐBP tỉnh tiếp tục chủ động thực hiện hiệu quả cao các biện pháp nghiệp vụ, công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên khu vực biên giới biển; đồng thời, tăng cường lực lượng trình sát ở những địa bàn trọng điểm; tập trung điều tra, xác minh các đường dây, đối tượng nghi vấn hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy, tụ điểm tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Trên cơ sở đó đẩy mạnh xác lập chuyên án, xây dựng kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy đạt hiệu quả cao. BĐBP tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng hải quan, công an, kiểm sát và chính quyền địa phương đồng loạt triển khai các biện pháp phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm.

TẮT ĐẠT



Cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh tuyên truyền pháp luật cho nhân dân trên khu vực biên giới biển. Ảnh tư liệu

## Hệ lụy khi giá vật liệu xây dựng tăng

Từ đầu năm đến nay, giá vật liệu xây dựng liên tục tăng. Điều đó khiến cả người dân, nhà thầu xây dựng, thương nhân phân phối, kinh doanh đều thua thiệt.

### Đồng loạt tăng giá

Từ sau tết Nguyên đán Tân Sửu đến nay, thị trường vật liệu xây dựng (VLXD) trở nên “nóng” và được bàn tán rất nhiều bởi sự tăng giá không ngừng. Khởi đầu của đợt tăng giá VLXD chính là thép. Đối với thép xây dựng Việt Úc (Vinausteel), nếu như trong tháng 1 thép cuộn D6 có giá 1.600.000 đồng/tấn, thép cây D10 giá 102.000 đồng/cây, thép D14 giá 215.000 đồng/cây, thép D16 giá 275.000 đồng/cây thì đến nay, sau 5 lần tăng giá thì loại thép cuộn và thép cây đã tăng thêm gần 1 triệu đồng/tấn. Theo khảo sát của phòng viên Báo Thái Bình, trên địa bàn tỉnh, không riêng thép Việt Úc mà giá thép xây dựng của các thương hiệu Hòa Phát, Thái Nguyên, Việt Nhật, Pomina, Vạn Lợi, Vina Kyoei... cũng tăng từ 20 - 40% so với thời điểm cuối năm 2020.

Ngay sau khi giá sắt thép tăng vọt, nhiều vật liệu xây dựng khác như cát, xi măng, gạch xây, gạch ốp lát... cũng đồng loạt tăng giá. Trong tháng 4, thị trường ghi nhận giá xi măng các loại tăng thêm từ 20.000 - 40.000 đồng/tấn tuy

thương hiệu. Như phân ứng dây chuyên, cát, đá cũng tăng từ 20.000 - 30.000 đồng/m<sup>3</sup>, gạch ốp các loại tăng từ 2.000 - 5.000 đồng/m<sup>2</sup>. Gạch xây dựng đầu tháng 1/2021 giá từ 7,5 - 8,3 triệu đồng/vạn, sang đầu tháng 3 đã tăng lên 9 triệu đồng/vạn.

### Nỗi khổ không của riêng ai

Trong cơn “bão giá” VLXD, đối tượng bị thiệt hại nặng nhất là người tiêu dùng vì phải gánh thêm một khoản chi phí không hề nhỏ. Nhiều gia đình đang xây nhà trên địa bàn tỉnh đều than vãn về giá VLXD thì nhau tăng khiến chi phí xây dựng công trình đội lên từ 20 - 40%. Ông Vũ Cầu đang xây nhà ở xã Phú Xuân (thành phố Thái Bình) cho biết: Đầu năm 2021, gia đình tôi dự tính xây nhà hết khoảng 3,5 tỷ đồng. Song do các loại VLXD tăng giá, đến nay dù công trình mới hoàn thành được 3/4 khối lượng nhưng đã chi phí hết gần 4 tỷ đồng. Theo tính toán, nếu hoàn thiện như thiết kế ban đầu, gia đình tôi phải chi khoảng 4,5 tỷ đồng, vượt 1 tỷ đồng so với dự tính ban đầu. Còn ông Nguyễn Văn Duy ở xã Tam Quang (Vũ Thu) chia

sẻ: Gia đình đã cố gắng xoay sở để hoàn thành phần thô ngôi nhà 3 tầng, tuy nhiên giá VLXD tăng cao như hiện nay tôi chỉ cố gắng hoàn thiện được 1 tầng để ở trước, còn lại làm sau.

Trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 lại thêm giá VLXD tăng đã dẫn tới việc nhiều công trình xây dựng của người dân có thể phải dang dở vì không chịu được khoản chi phí phát sinh tới 20 - 40% tổng giá trị công trình. Trong cơn “bão giá” như hiện nay, nhiều người có ý định xây dựng cũng phải tạm dừng đầu tư. Thực tế tăng theo nhiều nhà thầu, tổ, nhóm thợ xây dựng đứng trước nguy cơ thiếu việc làm. Ông Trịnh Trọng Lữ, chủ tổ xây dựng ở xã Hòa Bình (Vũ Thu) cho biết: Đầu năm nay tôi đã ký hợp đồng xây dựng cho 8 gia đình nhưng hiện chúng tôi chỉ triển khai làm được cho 5 hộ, còn lại họ báo tạm dừng chờ đến khi giá VLXD xuống mới khởi công. Các công trình đang làm thì sắp xong, không ký được hợp đồng xây công trình mới, gần 30 thợ sẽ thiếu việc làm.

Những tưởng giá VLXD tăng cao thì các thương nhân phân phối, kinh doanh hưởng lợi lớn.

Thực tế, bản thân các đại lý kinh doanh sắt thép, xi măng, gạch, cát, đá xây dựng cũng đang chịu nhiều sức ép và giảm doanh thu. Bà Phạm Thị Lan, chủ đại lý VLXD ở phường Tiến Phong (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Giá các loại VLXD tăng là do nhà sản xuất quyết định, chúng tôi bán theo giá của nhà cung cấp nên không có chuyển lợi lớn trong đợt tăng giá vừa qua. Thậm chí chúng tôi còn bị giảm doanh thu vì doanh số bán ra sụt giảm do nhu cầu xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp giảm cũng vì tác động tiêu cực của việc VLXD tăng giá. Đặc biệt, mỗi khi nhà cung cấp VLXD tăng giá, chúng tôi lại phải điều chỉnh giá báo cho khách hàng; trong tháng 4 có 3 lần điều chỉnh tăng giá là 3 lần chúng tôi phải báo giá lại cho khách hàng, nhiều người không hiểu cho rằng đại lý làm ăn không giữ chữ tín làm ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh.

### Mong thị trường VLXD hạ nhiệt

Giá VLXD tăng cao thời gian qua được lý giải bởi nhiều nguyên nhân. Theo Bộ Công Thương nhận định bước đầu,

nguyên nhân chính khiến giá thép tăng cao chủ yếu do giá nguyên liệu đầu vào cao. Hiện nay, nguyên liệu đầu vào của ngành thép tới 90% là nhập khẩu, chủ yếu là quặng sắt. Tổng công suất sản xuất của các nhà máy trong nước đạt khoảng 14 triệu tấn, trong khi thép sản xuất từ quặng chiếm 60%. Một số chuyên gia lại cho rằng, việc tăng giá thép hay một số loại VLXD khác là do chính các nhà sản xuất chủ động “làm giá” vì nhiều tập đoàn, doanh nghiệp sản xuất thép, xi măng vẫn báo lãi hàng nghìn tỷ đồng, tăng trưởng gấp từ 3 - 7 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Dù thực tế giá VLXD có tăng do bất kỳ lý do gì đi nữa thì hệ

lụy của nó đang rất tiêu cực cho nền kinh tế và đời sống xã hội, hoạt động kinh doanh, dịch vụ của người dân, doanh nghiệp. “Hạ nhiệt” thị trường VLXD là mong mỏi của người dân, doanh nghiệp lúc này. Thiết nghĩ, bên cạnh chính sách can thiệp vĩ mô kịp thời của các bộ, ngành trung ương, các cơ quan chức năng của tỉnh cũng cần tăng cường quản lý, bình ổn thị trường. Ông Nguyễn Thái Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh cho biết: Để góp phần bình ổn thị trường VLXD, đấu tranh hiệu quả các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giá, hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng,

### KHÁC ĐUÀN

chúng tôi xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh VLXD trên địa bàn tỉnh. Trong đó Cục Quản lý thị trường tỉnh sẽ tập trung kiểm tra một số mặt hàng trọng tâm như sắt thép, cát, đá, xi măng. Nếu phát hiện các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực giá, các hành vi gian lận, bình ổn thị trường, ông Nguyễn Thái Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh cho biết: Để góp phần bình ổn thị trường VLXD, đấu tranh hiệu quả các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giá, hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng,



Giá trị xây dựng công trình đội lên từ 20 - 40% khiến người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn.